



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔  
ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบ  
ราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**สภาพเดิม** เป็นถนนหินคลุก

**ดำเนินการ** ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๐.๐๐ ตารางเมตร (มีไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง) พร้อมติดตั้งป้าย  
ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.โคกตูม กำหนด)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๙,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนห้า  
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้**

๑. เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างทำงานที่ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าวโดยตรง
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการของ  
ส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบ  
ของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้  
เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน  
ตำบลโคกตูม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในหนึ่งสัญญา ในวงเงินไม่  
น้อยกว่า ๓๗๙,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ  
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน  
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่...

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไปดูสถานที่ที่ดำเนินงาน และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สถานที่เดียวกัน ผู้ไม่มารับฟังคำชี้แจงถือว่ายอมรับโดยปริยาย และจะมายกเป็นข้ออ้างเพื่อพ้นภาระรับผิดชอบไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ยื่นซองสอบราคา ณ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม และในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และ [www.koktoom.go.th](http://www.koktoom.go.th) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ -๔๔๖๖ - ๖๒๔๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสมบูรณ์ สิทธิสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม